
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.
Ástæðan er að það er ekki hægt að treysta því að þetta fari til vegamála og einnig að þetta sé ekki 
komið til að vera skatyur til eilífðar.

Kveðja/Best regards 
Steinar Þór Kristinsson 
Rafiðnfræðingur/ Rafvirkjameistari 
G sm :8625775


